

# สร้างสรรค์คุณค่าเรื่องยา ตั้งปัญญาของแผ่นดิน

# PYรายสัปดาห์

ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 | ประจำวันที่ 1 - 12 มีนาคม พ.ศ. 2564



### ครบถือนคณะเภสัชศาสตร์ร่วมงานครบรอบ 52 ปี วันพระราชทานนาม 133 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันอังคารที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564 รองศาสตราจารย์ ภก.สุรกิจ นาทีสุวรรณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานครบรอบ 52 ปี วันพระราชทานนาม 133 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันอันสำคัญยิ่งของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยในงานดังกล่าว รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ ประธานศรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ ได้รับรางวัล คนดีศรีมหิดล ประเภทอาจารย์ ประจำปี 2563 อีกด้วย



### งานกิจการนักศึกษาจัดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 2/2564

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยงานกิจการนักศึกษา จัดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมสุคนธ์ พูนพัฒน์ ชั้น 5 อาคารวิจัยฯ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.สิริรัตน์ อนุรัตน์พานิช รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาคณาภาพ สรุปรงานที่กิจการนักศึกษาที่ได้ดำเนินการมาทั้งหมด โดยในการประชุมดังกล่าว มีคณาจารย์และบุคลากรซึ่งเป็นคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ รวมจำนวน 16 คน และได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการดำเนินงานและพัฒนากิจกรรมที่จะเป็นประโยชน์และช่วยเสริมสร้างศักยภาพแบบองค์รวมให้แก่นักศึกษา



### เภสัชมหิดลประกอบพิธีสักการะอนุสรณ์สถาน 'อาจารย์ประดิษฐ์ หุดากร'

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 07.38 น. ผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์ ภก.สุรกิจ นาทีสุวรรณ คณะเภสัชศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ภญ.ธิดา นิงสานนท์ ประกอบพิธีสักการะศาลพระภูมิเจ้าที่ และรูปหล่อ 'อาจารย์ประดิษฐ์ หุดากร' ในโอกาสที่คณะฯ ได้ทำการเคลื่อนย้ายรูปหล่อของท่าน มายังอนุสรณ์สถานแห่งใหม่ซึ่งตั้งอยู่ ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารราชรัตน์ โดย 'อนุสรณ์สถานอาจารย์ประดิษฐ์ หุดากร' แห่งใหม่นี้ ได้รับทุนสนับสนุนการก่อสร้างจาก รองศาสตราจารย์ ภญ.ธิดา นิงสานนท์ ในโอกาสนี้ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ ประธานศรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว พร้อมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.นุชมา จินดาวิจักษณ์ รองประธานมูลนิธิคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และเภสัชกรรัชชัย ลิขิตาภรณ์ ประธานชมรมศิษย์เก่าเภสัชมหิดล รวมทั้งคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และนักศึกษา ซึ่งได้เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวเพื่อความเจริญรุ่งเรืองและความเป็นสิริมงคลของคณะฯ สืบไป



### โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้วยกระบวนการ "การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง" (Transformative Learning)

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00-16.30 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้วยกระบวนการ "การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning)" ณ ห้องประชุม 302 อาคารเทพรัตน์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ภก.สุรกิจ นาทีสุวรรณ คณะเภสัชศาสตร์ กล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จำนวน 131 คน ที่ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.สิริรัตน์ อนุรัตน์พานิช รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาคณาภาพ กล่าวถึงเป้าหมายของโครงการ



### อาจารย์เภสัชมหิดลร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมนานาชาติ The 1st International Congress on Collaborative Education and Research in Health Care

เมื่อวันพุธที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 12.30-13.00 น. (ตามเวลาในประเทศไทย) รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.มัลลิกา ชมนาวัง สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา ร่วมเป็นวิทยากรรับเชิญเพื่อบรรยายในหัวข้อ 'Potential of Medicinal Plant Extracts as Antimelanogenic Compounds for Hyperpigmentation Treatment' ในการประชุมวิชาการนานาชาติ 'The 1st International Congress on Collaborative Education and Research in Health Care (ICCERHC)' ซึ่งจัดโดย Faculty of Pharmacy, University of Santo Tomas ประเทศฟิลิปปินส์ ผ่านระบบ Zoom Meeting ระหว่างวันที่ 9-12 มีนาคม พ.ศ. 2564



### คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดประชุมความร่วมมือด้านการวิจัย

เมื่อวันพุธที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์ ภก.สุรกิจ นาทีสุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับ คณาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมเพื่อหารือโอกาสในการพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่าง 2 ส่วนงาน ณ ห้องประชุม 606 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ดวงดาว ฉันทศาสตร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะเภสัชศาสตร์ กล่าวต้อนรับและแนะนำคณะฯ ให้แก่แขกผู้มีเกียรติจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล



### การนำเสนอสรุปผลการฝึกอบรมของเภสัชกรในโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข ประจำปี 2564

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00-15.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.อุษา ฉายเกล็ดแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.สมหญิง พุ่มทอง และอาจารย์ ดร.ภก.กฤษฎา ศักดิ์ชัยศรี เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอสรุปผลการฝึกอบรม (Exit Presentation) ของเภสัชกรซึ่งเป็นผู้เข้ารับการฝึกอบรมในโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์จากสาธารณสุขรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 23 ในหลักสูตรเภสัชศาสตร์ ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting โดยเภสัชกรจาก สปป.ลาว ทั้ง 3 ท่านได้เข้ารับการฝึกอบรมทางวิชาชีพเภสัชกรรมผ่านระบบออนไลน์ภายใต้โครงการดังกล่าว ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 17 มีนาคม พ.ศ. 2564



### การนำเสนอโครงการวิจัยและโครงการพัฒนางานของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจาก สปป.ลาว

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00-11.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.อุษา ฉายเกล็ดแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.สมหญิง พุ่มทอง และอาจารย์ ดร.ภก.กฤษฎา ศักดิ์ชัยศรี เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอโครงการวิจัยและโครงการพัฒนางานของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจากสาธารณสุขรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ภายใต้ "โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์จากสาธารณสุขรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 23" ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว



### เภสัชมหิดลเข้าเยี่ยมชมและหารือความร่วมมือด้านการวิจัยกับ มจร.

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00-15.00 น. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จัทรมณี สุทธิสีสังข์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน พร้อมด้วย ผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งนำโดย รองศาสตราจารย์ ภก.สุรกิจ นาทีสุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ดวงดาว ฉันทศาสตร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม นำทีมคณาจารย์จากภาควิชาต่างๆ ของคณะฯ รวม 14 ท่าน เข้าเยี่ยมชมและหารือความร่วมมือด้านการวิจัย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วรินทร์ สงคศิริ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ให้การต้อนรับและนำเสนอผลงานวิจัยเด่นของ มจธ. ณ ห้องประชุมพินิจวิทัศน์ ชั้น 14 อาคารการเรียนรู้พุทธวิทยาการ มจธ.

